

Số: /BC-UBND

Ia H'Drai, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024

Căn cứ các Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và các biểu mẫu báo cáo;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Ia H'Drai;

Thực hiện Kế hoạch số 3345/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo báo cáo kết quả xác định của 03/03 các xã⁽¹⁾. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024, cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện:

⁽¹⁾ Báo cáo số 670/BC-UBND ngày 17/11/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom; Báo cáo số 649/BC-UBND ngày 16/11/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal; Báo cáo số 652/BC-UBND ngày 19/11/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi.

- Thực hiện Kế hoạch số 3345/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Ia H'Drai⁽²⁾, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 23/9/2024 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H'Drai; theo đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện công tác rà soát xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024 đảm bảo theo quy định.

- Đến nay, 03/03 các xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo⁽³⁾ và ban hành Kế hoạch⁽⁴⁾ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp năm 2024 tại địa phương quản lý.

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-PLĐTBXH ngày 24/9/2024 và Kế hoạch số 27/KH-PLĐTBXH ngày 02/10/2024 để tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, rà soát viên, thôn trưởng quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp năm 2024⁽⁵⁾ và cung cấp các biểu mẫu tổng hợp, yêu cầu báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các xã và các phòng, ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững; công tác triển khai soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp năm 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp dân tại địa bàn, bảo đảm mục đích kế hoạch.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 30/KH-PLĐTBXH ngày 23/10/2024 về kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư

⁽²⁾ Quyết định số 261/QĐ-UBND, ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

⁽³⁾ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal; Quyết định 87/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi; Quyết định 140/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom.

⁽⁴⁾ Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 25/9/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 25/9/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Toi; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 24/9/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal.

⁽⁵⁾ Có 142 lượt người tham gia tập huấn nghiệp vụ.

nghiệp năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H'Drai, theo đó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các thành viên BCD huyện theo phân công phụ trách địa bàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện tại 03/03 xã từ ngày 5-7/11/2024 theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị nội dung làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 tại các xã để kịp thời hướng dẫn các xã khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình triển khai công tác rà soát, tổng hợp số liệu đảm bảo theo đúng thời gian, quy trình, quy định.

II. Kết quả xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp:

Tổng số hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn huyện Ia H'Drai là 07 hộ, chiếm 0,18% so với tổng số hộ dân toàn huyện, trong đó: xã Ia Dom: 03 hộ; xã Ia Đal: 04 hộ; xã Ia Toi: 0 hộ (*chi tiết tại bảng tổng hợp - đính kèm*).

III. Đánh giá chung:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo huyện nên công tác xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024 được triển khai đồng bộ; các văn bản chỉ đạo, điều hành được các đơn vị, địa phương cập nhật kịp thời.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn kịp thời; sớm có kế hoạch tập huấn truyền thông, cung cấp bộ công cụ, các biểu mẫu phục vụ cho công tác rà soát năm 2024.

- Công tác triển khai thực hiện rà soát xác định Kết quả xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong sự đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Là cuộc rà soát có sự tham gia của các cấp, các ngành từ huyện đến địa phương và sự đồng lòng hưởng ứng của người dân đối với cuộc rà soát.

- Đợt rà soát, xác định kết quả xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đã thực hiện đúng quy trình quy định; đảm bảo dân chủ, công khai, có sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân nhằm xác định đúng đối tượng; không bị trùng lặp, bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống và các nhu cầu cơ bản của nhân dân trên địa bàn huyện.

IV. Nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới:

1. Rà soát việc thực hiện ban hành Quyết định công nhận danh sách hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn theo mẫu số 03 - ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Thực hiện niêm yết công khai Quyết định công nhận danh sách hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp năm 2024 trên địa bàn tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã; Nhà văn hóa thôn; Trung tâm học tập cộng đồng nhằm đảm bảo công khai minh bạch về chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Trên đây là Báo cáo kết quả xác định hộ có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- Sở Thông tin - Truyền thông (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Thành viên BCD rà soát HN, HCN huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các xã;
- Lưu: VT-TH.

KT. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng